

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก บางกอกโพสต์</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์2560 -เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แถลงสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2560 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 390 ราย แยกเป็น เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 198 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 171 ราย ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล 21 ราย บาดเจ็บรวม 3,808 คน</p> <p>สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และทัศนวิสัยไม่ดี ประเภทที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิกอัพ รถเก๋ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 161 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 168 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ 1 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุม ครม. ว่า ไม่พอใจ เพราะยังมีคนตายอยู่ ย้ำต้องปลุกสำนึก ปชช.เลิกเหล้า-ขับรถช้า แก่สูญเสียชีวิตระยะยาว</p> <p>ด้าน พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. แถลงสถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับที่ ตลอด 6 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12-17 เม.ย.2560 เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 7,512 คัน แยกเป็นจักรยานยนต์ 5,677 คัน และรถยนต์ 1,835 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รถจักรยานยนต์ 250,148 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 197,050 คน</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ออนไลน์ สวท.</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.ว่า ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สธ. พบในรอบ 7 วัน มีผู้เสียชีวิต 390 คน ลดลงร้อยละ 11.76 จากปี 2559 จากผู้เสียชีวิต 442 คน ซึ่งเป็นผลจากการที่ประชาชนได้ให้ความใส่ใจความปลอดภัยมากขึ้น โดยการใช้อุปกรณ์นิรภัย เช่น สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับ-ซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง</p> <p>ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัด 28,504 คน ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 4,189 คน พบมีการดื่มสุรา 8,229 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 1,671 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ที่ดื่มสุราทั้งหมด</p> <p>จากความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่รถทั้ง 2 ฝ่าย ที่ประสบอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย.2560 ดำเนินการเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ส่งตรวจ 610 ราย แยกเป็นผู้ขับขี่ 553 ราย ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 84 ราย คู่กรณีของผู้โดยสาร 39 ราย คู่กรณีของคนเดินเท้า 9 ราย และไม่ทราบว่าเป็นคู่กรณี 9 ราย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สวท. เดลินิวส์ มติชน สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงวันที่ 11-17 เม.ย. 2560 ผลตรวจเตือนทั้งหมด 3,264 แห่ง พบผู้ประกอบการทำผิดและส่งดำเนินคดี 159 ราย ได้แก่ 1.ขายในช่วงเวลาห้ามขาย 60 ราย 2.ขายในสถานที่ห้ามขาย 42 ราย 3.ส่งเสริมการตลาด 19 ราย 4. ไม่มีใบอนุญาตขาย 16 ราย ซึ่งกระทำความผิดตาม พรบ.สุรา ของกรมสรรพสามิต มีโทษปรับ 500-2,000 บาท 5. ดื่มในที่ห้าม 14 ราย 6.ขายด้วยวิธีลัด แลก แจก แถม 3 ราย มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 4 ราย มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 8.อื่นๆ 1 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัครวิยะ แพงมา เลขธิการ สพฉ. สรุปยอดรวมการใช้สิทธิตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ ทุกที่" ในช่วง 7 วันเทศกาลสงกรานต์ พบว่า มีผู้ใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจากรถ 744 ราย เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 290 ราย โดยวันที่ประชาชนขอใช้สิทธิมากที่สุด คือวันที่ 13 เม.ย. รองลงมาคือวันที่ 11 เม.ย. และวันที่ 17 เม.ย. ส่วนยอดรวมการขอใช้สิทธิตลอด 17 วันที่ผ่านมา 1,773 ราย เข้าเกณฑ์ 715 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.33 ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 471 ราย ประกันสังคม 106 ราย ข้าราชการ 115 ราย และกองทุน อื่น ๆ 23 ราย ทั้งนี้ 5 จังหวัดที่รับบริการมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ 378 ราย ชลบุรี 38 ราย พิษณุโลก 34 ราย สมุทรปราการ 33 ราย สมุทรสาคร 24 ราย และนนทบุรี 19 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ มีข้อสงสัยว่าตัวเลขเมาแล้วขับ 1,589 ราย ใน 7 วัน มีผลตรวจเลือดประกอบหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาคาดว่าตำรวจจะใช้วิธีประเมินด้วยสายตา และถามว่ามีกลิ่นสุราหรือไม่ แต่ส่วนมากจะตรวจก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่า โดยตำรวจตั้งจุดตรวจที่ด่าน เนื่องจากระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะใช้ดุลพินิจให้ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งต้องมีคำสั่งจากตำรวจ หมอจึงสามารถตรวจได้ ขณะเดียวกันเมื่อตรวจเลือดแล้ว ตำรวจต้องจ่ายค่าตรวจให้ รพ. มีค่าใช้จ่าย 300 บาทต่อคน ที่ผ่านมามีช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้ที่สุดแล้ว ผู้ที่เมาแล้วขับไม่ได้รับโทษสูงสุด เพราะไม่มีผลแอลกอฮอล์ในเลือดไปเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้รพ.ตรวจเลือดผู้เกิดอุบัติเหตุฟรี แต่ไม่แน่ใจว่าได้ส่งข้อมูลให้ สปอ. หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีสถิติขับรถเร็ว มีหลักฐานจากกล้องตรวจจับความเร็วประกอบหรือไม่ อยากเสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย ให้ผู้โดยสารไปกับคนเมาแล้วขับ ได้รับโทษเท่าเทียมกันด้วย เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล</p> <p>ด้าน ดร.นพดล กรรณิกัร ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยว่า แม้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุสะสมและจำนวนผู้บาดเจ็บจะสูงขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมเทศกาลนี้ลดลง ขณะนี้ถือว่าประชาชนตื่นตัวด้วยการใช้มาตรการทางสังคม เช่น การติดกล้องหน้ารถ จะช่วยติดตามพฤติกรรมและช่วยป้องปรามผู้ขับขี่ ทางศูนย์ฯลดตาย มีเป้าหมายรณรงค์ให้ประชาชนติดกล้องหน้ารถให้ได้ 50% จากปริมาณรถยนต์ทั่วประเทศและทุกประเภท 37 ล้านคัน ขอเสนอภาครัฐให้มีการแก้ไขกฎหมายด้วยการติดกล้องหน้ารถ เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมขับขี่อันตราย</p>
ไทยรัฐ	<p>นายกฯให้รมต.แจงบมร้อน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และหัวหน้า คสช. ขอความร่วมมือให้รัฐมนตรีทุกคนเพิ่มบทบาทในการให้ข้อมูลมากขึ้น รวมถึงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในรายละเอียดประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ นอกเหนือจากที่ผู้สื่อข่าวต้องมาถามนายกฯอยู่แล้ว โดยรายละเอียดให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจง อย่างเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลาง เพื่อชดเชยการจัดการบริการสาธารณสุขของหน่วย นายกฯขอให้อธิบายถึงความจำเป็นในการต้องขอจัดสรรงบฯ เพื่อไม่ให้รัฐบาลถูกมองว่าแก้ปัญหาแต่ที่ปลายเหตุเท่านั้น รัฐบาลคำนึงความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูล รวมถึงการชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย</p>
ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>นายกฯเยือนบาร์เรน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2560 โดยมี รมว.การต่างประเทศ รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.สาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนติดตามนายกรัฐมนตรีในการเยือนดังกล่าว</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.พย ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ได้มีการใช้วัคซีน HPV เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้หญิงในแผนวัคซีนแห่งชาติมาแล้วรวม 10 ปี และก็มีบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ฉีดให้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย</p> <p>ปัจจุบันมีวัคซีน HPV ทั้งหมด 3 ชนิด คือ ชนิด 2 สายพันธุ์ คือ 16, 18 เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 70% ชนิด 4 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16, 18 โดยสายพันธุ์ 6, 11 ที่เพิ่มเข้ามานั้นเป็นวัคซีนป้องกันโรคหูดหงอนไก่ และชนิด 9 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16, 18 และเพิ่มมาอีก 5 สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นวัคซีนชนิดนี้จะสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ถึง 90% และโรคหูดหงอนไก่ได้ด้วย โดยในเดือน พ.ค.นี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการนำวัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์มาใช้แทนชนิด 4 สายพันธุ์ ทั้งนี้ ในประเทศไทยก็มีการใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วัคซีนชนิด 2 และ 4 มานาน แต่มักใช้ใน รพ.เอกชน เพราะราคาค่อนข้างสูง แต่ก็ยังเป็นโชคดี เพราะขณะวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ได้มีการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเตรียมจัดป้องกันให้แก่เด็กผู้หญิง ป.5 ทุกคน เป็นการป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเรารอมานานแล้ว อนาคตจะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกให้น้อยลง แม้ว่าต้องใช้ระยะเวลานาน แต่คาดว่าจะสามารถค่อยๆ ลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกได้</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เรื่องวัคซีน HPV นั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการต่อรองราคาอยู่ แต่ที่สำคัญคือจะเลือกใช้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด และอยู่ในราคาที่จำกัด ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการนำมาใช้ฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนระดับ ป.5 ประมาณ 3-4 แสนคนได้ในเดือนพฤษภาคมหลังจากต่อรองราคาเสร็จ</p>
ไทยโพสต์	<p>วางแผนทางป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถงพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สํารวจพบเด็กพิการแต่กำเนิดร้อยละ 3 โรคที่พบบ่อยมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะแขนขาพิการ ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม และภาวะน้ำคั่งในสมองแต่กำเนิด พร้อมแนะแนวทางวางแผนครอบครัว มีบุตรในวัยที่เหมาะสม เสริมโฟเลตอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่ รวมทั้งตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อค้นหาความผิดปกติแต่กำเนิดและรักษาก่อนที่จะมีความพิการตามมา</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ทำบุญโดยเทคโนโลยี</p> <p>-เสนอสรุป ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ผ่ากประชาชนสัมพันธ์โครงการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ที่กรมการปกครอง ร่วมกับสภาอากาศไทย และกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นกับโครงการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นบริการรูปแบบใหม่ของกรมการปกครอง โดยเจ้าหน้าที่จะกรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงขอบริจาคไว้ในระบบ และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Chip บนตัวบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา สภาอากาศไทย เป็นการทำบุญโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ สะดวกรวดเร็วทั้งกับผู้ใช้ ผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายอวัยวะ และเจ้าหน้าที่</p>
เดลินิวส์	<p>ยกเครื่องร้านอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมภัตตาคารไทย ได้หารือกับ สสว. เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพร้านอาหารและภัตตาคารไทย ที่มีกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นร้านอาหารสะอาดปลอดภัย โดยเฉพาะปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในวัตถุดิบ ซึ่งถ้าหากร้านต่างๆ สามารถพัฒนาจนผ่านมาตรฐาน สมาคมจะมีโลโก้สติกเกอร์รับรองว่าเป็นร้านอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็น ตามนโยบายของรัฐบาล โดย สสว. จะร่วมกับ ออย. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงาน มกอช. ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ หรือวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารไทย พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อตรวจเข้มให้ร้านอาหารทั่วประเทศปลอดภัยจากสารเคมีทุกตัว</p>
เดลินิวส์	<p>ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นางศุภศรีย สง่าวงศ์ รักษาการแทน ผอ.สคร.10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินงาน จัดกิจกรรมที่ให้บริการ อาทิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขแมว ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ฉีดยาคุมกำเนิด ขึ้นทะเบียนสัตว์ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่</p>
ไทยรัฐ	<p>เปิดอาคาร รพ.สต.บ้านคลองสวน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดอาคาร รพ.สต.บ้านคลองสวน ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับงบประมาณจาก สธ. จำนวน 3,962,300 บาท และมีจิตศรัทธาบริจาคเพิ่มเติมจำนวน 667,667,211.25 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน</p>
เดลินิวส์	<p>ล้างส้วม</p> <p>-เสนอภาพข่าว หลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ล้างส้วม ตามนโยบายของ สธ. นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.มหาสารคาม สลัดเสือกวนเอาชุดเทวดามาใส่แล้วคว่ำแปรงถูลงมือบรรจงขัดล้างห้องน้ำอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชะม๊กเข้มนัน จันสะอาดปลอดโรคไว้คราบสกปรก เอี่ยมอ่องอย่างกะมืออาชีพ เรียกเสียงปรบมือปณเฮสนุกสนานตามด้วยเสียงกระซิบว่า ความชำนาญด้านศาสตร์นี้น่าจะได้มาเพราะต้องทำเองเวลาอยู่บ้าน
โพสต์ทูเดย์ M2F	รณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -เสนอข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก (World Immunization Week) มีเสวนาสถาธารณะ เรื่อง "วัคซีนสำหรับคนทุกวัย...เพื่อประชาชน" วันที่ 24 เม.ย. เวลา 12.30-16.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ ถนนรัชดาภิเษก
	ข่าวสื่อออนไลน์
เพจเหยื่อข่าวออนไลน์ เพจDrama-addict	บ่อน้ำอ.ศรีนคร -เสนอข่าว บ่อน้ำสีดำ บ.โศกแซ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส น้ำในบ่อน้ำดำแต่เมื่อตักมาเก็บคั้งคั้นจะเป็นน้ำใสปกติ มีแพทย์นำไปพิสูจน์ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ได้ยินมาว่า สามารถรักษาโรคได้ คนตาบอดจากโรคนำมาล้างหน้าแล้วหายจากอาการเหล่านั้น -เสนอข่าว ซึ่งแชร์ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Prasert Beusamae สสอ.ศรีสาคร แจ้งว่า ข่าวเรื่องบ่อน้ำที่ศรีสาคร ไม่เป็นความจริง โดยสสอ.ศรีสาคร รพ.ศรีสาคร และฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.นราธิวาส ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยฯสงขลา ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เพจDrama-addict	กระแสเครื่องดื่ม เซปเป่ บิวตี้ดริงค์ -เสนอข่าว สื่อออนไลน์มีการแชร์เรื่องเครื่องดื่มเซปเป่ บิวตี้ ดริงค์ขวดสีฟ้า ต้มแล้วอารมณ์ดี หายง่วง กินแล้วหัวเราะ เพราะมีส่วนผสมของ ลาเวนเดอร์ คาโมมายล์ แอล-ธีอะนีน ช่วยให้ผ่อนคลาย หลับสบาย คลายกังวล -อ.เจษฎ์ ให้ข้อมูลว่า สารแอล-ธีอะนีน เป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่ง ที่เชื่อว่าช่วยผ่อนคลายได้ โดยมีผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่ผลยืนยันในคน สำหรับเครื่องดื่มเซปเป่ ๆ มีส่วนผสมน้อยมาก (10มิลลิกรัม) ไม่น่าจะทำให้ได้ผลมากนักถึงขนาดทำให้คนเฮฮาเร่าเริง สรุปว่า ถ้ากินแล้วขำกึ่ง คงจะเป็นอุปทานหมู แต่ถ้ากินอ่อย (ไม่เติมน้ำตาล หวานจากน้ำองุ่น) กินแล้วสบายดี ก็ใช้ได้



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch